



ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที 1

แผนศบค.ทบ. สกัดโควิด ตั้งกำแพง 3 ชั้น

ที่ชายแดนพม่า
หนีเข้าเมืองฮือ
ตรวจ 'ไทม์ไลน์'
เกาหลีสัก-ศึกเชื้อ

ศบค.ทบ.ปูแผนกำแพง 3 ชั้น
ผสานความร่วมมือ ประเทศต้นทาง
แนวชายแดนและคนในพื้นที่ร่วม
ป้องกันโควิด-19 ★ มีต่อหน้า 12



ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

แผน สบค.ทบ. ☆ ต่อจากหน้า 1 รบสองปรับกำลังเพิ่มความถี่ลาดตระเวนขณะเดียวกัน สธ.เปิดพิกัด “ชายเกาหลี” ตรวจพบเชื้อโควิดหลัง กลับจากไทยพักย่านวังทองหลางเร่งสอบสวนโรค ต่ออีกหลายพื้นที่ ด้าน “อนุทิน” ชัดหนักคนลอบ ขนต่างด้าวเข้าไทยเห็นแค่ค่าจ้างเล็กน้อยแต่กลับทำร้าย ประเทศอื่นอันรัฐบาลสนับสนุนพัฒนาวัคซีนเสี่ยงของ มนำไทยร่วมโครงการโคแวกซ์กับองค์การอนามัยโลก จะได้ไม่ตกขบวน ขณะเดียวกัน ประกาศสั่งประเทศ ต้องเดินทางเข้าไทยได้หลังแผน “ภูเก็ตโมเดล” ชะงัก จากพวกด่าน ไซคนพื้นที่หรือไม่ ย้ำชัดไทยมีความ พร้อมสู้กับโควิด

ตลอดสัปดาห์ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (โควิด-19) รายวันแต่ยังเป็นผู้เดินทาง มาจากต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ แต่อยู่ในสถานกักตัวที่รัฐกำหนดทั้งหมด ด้านรัฐบาล ก็สั่งทุกหน่วยงานคุมเข้มแนวชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัส ขณะที่อาจมา กับคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

★ พบชาวอินเดียติดเชื้อ 1 คน
ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 8 ก.ย. กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการ แพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการ วิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ว่า ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 1 คน เป็นชาวอินเดียที่เดินทางมาจากประเทศ อินเดีย และอยู่ในสถานที่กักกัน ไม่มีอาการป่วย ขณะนี้อยู่ในรพ.ใน จ.นนทบุรี ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 3,446 คน รักษาหายป่วยเพิ่มอีก 3 คน รวมกลับบ้าน สะสม 3,284 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.80 ของผู้ป่วยทั้งหมด ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 104 คน และเสียชีวิตคงที่ 58 คน

★ เปิดพิกัดเกาหลีติดเชื้อจากไทย
ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีรายงานพบชายชาว เกาหลีใต้ติดโรคโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากไทย เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ว่า กรมควบคุมโรคได้ประสานไปยัง จุดประสานงานกักอนามัยระหว่างประเทศ ของ ประเทศเกาหลีใต้เพื่อสอบสวนโรค เบื้องต้นพบว่า เป็นเพศชาย สัญชาติเกาหลีใต้ อายุ 54 ปี เดินทาง จากประเทศไทยไปที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ส่วนประวัติตอนอยู่ประเทศไทยนั้นพบว่าบุคคล ดังกล่าวเดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 มี.ค.2563 และพักอาศัยอยู่ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ขณะนี้อยู่ ระหว่างตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึงประวัติในการเดินทาง เช่น สถานทูต เกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย สำนักงานตรวจคน เข้าเมือง (เมืองทองธานี) สถานที่ (ห้างสรรพสินค้า) และการใช้ระบบขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการ สอบสวนควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการสอบสวนโรคและตรวจสอบ รายละเอียดต่างๆ โดยเร็ว หากมีความสืบหน้าจะแจ้ง ให้ประชาชนทราบต่อไป

★ เมียนมาติดเชื้อวันเดียวเกือบร้อย
ส่วนสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ใน อาเซียน กรมควบคุมโรคระบุประเทศฟิลิปปินส์และ อินโดนีเซียยังพบผู้ติดเชื้อหลักพันคนต่อวัน เช่นเคย คือ 1,362 คน และ 2,880 คน ตามลำดับ ทำให้ ทั้งสองประเทศมีผู้ติดเชื้อสะสม 288,727 คน และ 196,989 คน ตามลำดับ ส่วนเมียนมาพบผู้ติดเชื้อ รวดเดียว 99 คน ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทะยาน ไปที่ 1,518 คน แต่ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม มาเลเซียติด เพิ่มอีก 62 คน รวมติดเชื้อสะสม 9,459 คน สิงคโปร์ ติดเชื้อเพิ่ม 22 คน รวมสะสม 57,044 คน ขณะที่ เวียดนาม กัมพูชา บรูไน และลาว ไม่พบผู้ติดเชื้อ

★ นายกฯ สั่งเพิ่มกำลังแนวชายแดน
จากนั้นในช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวที่ทำเนียบ รัฐบาล ภายหลังประชุม ครม.ถึงการเตรียมความ



ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามแนวชายแดน เนื่องจากกองโรคติดต่อทั่วไป คาดการณ์ว่าประมาณ 2 สัปดาห์ การระบาดจะขยายพื้นที่มาถึงพื้นที่แถบชายแดนไทยว่า ตนได้กำชับตลอดเวลา ที่ผ่านมามีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งทหาร ตำรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้เขาไม่ได้พักที่บ้าน ต้องลดอัตราการลาพัก

★ **ปรับทหารลาดตระเวนเข้มข้น**

ที่กองบัญชาการกองทัพภาค พล.อ.ณัฐพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพภาค ในฐานะ ผอ.สคบ.ทพ. กล่าวถึงการป้องกันโควิด-19 ในห้วงแรงงานต่างด้าวล้นขอบเข้าประเทศว่ามีความพยายามจะลักลอบข้ามพรมแดนเข้ามา แต่ขณะนี้กองกำลังป้องกันชายแดนได้ปรับกำลังและเตรียมมาตรการต่างๆ ในการลาดตระเวนให้เข้มข้นมากขึ้น และประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีความตื่นตัว คิดว่าต่อจากนี้จะต้องดำเนินมาตรการเข้มข้นอีกยาวนาน ยอมรับว่ายังวิตกรณีมาตรการการป้องกันแนวชายแดน แม้จะมีความสามารถในระดับหนึ่ง ก็ยังมีความพยายามเล็ดลอดเข้ามา ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการป้องกันและการตระหนักตัวของคนไทยเอง โดยเฉพาะนายจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ต้องช่วยกันเฝ้าหลังตรงนี้ว่าจะไม่พยายามให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ผ่านการ

คัดกรองโรค เข้ามาถึงพื้นที่ภายในได้ ส่วนคนมีหน้าที่ป้องกันก็ทำหน้าที่ป้องกันไป ส่วนประเทศต้นทางต้องสานความร่วมมือช่วยกันดูแลเป็นกำแพงสามชั้นจะเป็นสิ่งที่มั่นคงที่สุด ทั้งประเทศต้นทาง แนวชายแดนและคนภายในต้องตระหนักรู้และรับผิดชอบ

★ **ห้องกักตัวต่างด้าวไม่ได้ล้น**

ส่วนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) พ.ศ.อ.กัณฑ์ สายอุบล รอง ผบ.ก.ต.ม.1 ในฐานะรองโฆษกสตม. เปิดเผยถึงกรณีมีกระแสข่าวนักโทษต่างด้าวล้นห้องกักขังของ สตม. ว่าจากการตรวจสอบเป็นการกระจายผู้ต้องขังเพื่อลดการแออัด ไปยังห้องส่วนกลางที่กว้างกว่าหลายเท่าส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า รอส่งกลับประเทศไม่มีการส่งจนออกมานอกตัวอาคาร กักขังแต่อย่างใด ส่วนบรรษัทกาศที่สถานกักตัวคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งอยู่ภายในสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี เป็นอาคาร 5 ชั้น มีลูกกรงสีน้ำตาลปิดกันอยู่ทุกชั้น เป็นสถานที่กักตัวชาวต่างด้าวที่ถูกจับกุม ก่อนส่งตัวกลับประเทศต้นทาง เจ้าหน้าที่ติดประกาศงดเยี่ยมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่บริเวณทางเข้าเรือนจำ หลังจากมีการแพร่ระบาดในประเทศเมียนมา ทั้งนี้ หลังมีกระแสข่าวผู้ต้องขังชาวพม่าล้นคุกอยู่กันอย่างแออัด ตรวจสอบพบทั้งหมดยังมีความเป็นอยู่ปกติตามมาตรฐานการควบคุมของเรือนจำไทย

★ **ไทยเล็งเข้าโครงการ โควแวกซ์**

คานนายอนุนิน ชาวุร์กุล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข กล่าวถึงความพร้อมของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนที่อาจมีแรงงานต่างด้าวข้ามเข้ามา ว่ามีการเตรียมความพร้อมมานานแล้ว โรงพยาบาลตามแนวชายแดนยื่นยื่นมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน มีอยู่หลายสถาบัน งบฯ ก่อนแรกนายกฯ อนุมัติให้จัดจากงบฯ กลางมาให้ 1 พันล้านบาท นำไปพัฒนาร่วมกับออกซ์ฟอร์ด 600 ล้านบาท และให้กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 400 ล้านบาท งบฯ เงินกู้ที่สำรองไว้กว่า 8 พันล้านบาทยังอยู่เต็ม เรามีข้อสรุปพัฒนาต่อไปแต่ต้องพัฒนากับหน่วยงานต่างๆ เชื่อกันกำลังจะพิจารณาเข้าโครงการ โควแวกซ์ (Covax) โครงการภายใต้กำกับขององค์การอนามัยโลก (WHO) หากเข้าโครงการนี้ได้จะเท่ากับเราเข้าร่วมพัฒนาวัคซีนกับเขา ใช้เครดิตเงินที่ลงไปร่วมพัฒนากลับมาเป็นวัคซีนทุกประเทศในโลกวันนี้เข้าโครงการนี้ไม่ได้ ถ้าเราไม่เข้าพอถึงเวลาเราจะเป็นที่โหดการเข้าไป โควแวกซ์ ถ้าเปรียบเป็นอัตราส่วนเท่ากับเรามีผู้พัฒนาวัคซีน 15 ราย เมื่อเราเข้าร่วมจะทำให้เรามีโอกาสเข้าถึงมากขึ้นแต่ทั้งนี้จะต้องใช้งบฯ ต้องหารือกันใน สคบ. และนายกฯ ต้องนำเข้า ครม. ด้วย

★ มีต่อหน้า 13



ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 13)

แผนบค.ทป. ☆ ต่อจากหน้า 12

★ พัฒนาวัดขึ้นถ้าข้อมูลชัด

ถามถึงกรณีรัฐบาลไม่สนับสนุนการผลิตวัคซีนชนิดหนึ่ง ที่ผลิตวัคซีนได้จากใบยาพิษ นายอนุทินกล่าวว่า พูดไปเรื่อยเขาก็ออกมาปฏิเสธ ขึ้นไปบรื้อแล้ว ยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนเต็มที่กันไว้สนับสนุนการผลิตวัคซีนเพียงแต่ว่า ต้องขออย่างเป็นทางการ มีข้อมูลเอกสารที่บอกถึงแต่ละตอนว่าไปถึงไหน เราพร้อมให้อยู่แล้ว แต่ไม่ให้ออกมาบอกว่าวันนี้จะทำวัคซีน แต่ยังไม่มีการยื่นเอกสารอ้างอิง ไม่มีขั้นตอนนี้ แต่บอกให้เอาใจก่อนแบบมีไม้ดี

★ รัฐบาลพร้อมหนุนกฎเกิดโมเดล

อนุทินยังกล่าวถึงแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบจำกัดพื้นที่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ภูเก็ต โมเดล” ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สบค.แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม ยังไม่รับทราบแผนดังกล่าวด้วยว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและพร้อมผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ให้ผู้ประกอบการ แต่ผู้เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันด้วย เพราะเสี่ยงกลับเข้ามาว่าไม่ได้เสียจะติดเชื่อนั้นมีผู้ประกอบการต่างๆควรทำความเข้าใจกันผู้เกี่ยวข้องนั้น สธ.พร้อมจะดูแลรักษาที่สำคัญเราพูดมาครั้งแล้วว่าจะกลัวโควิดจนไม่ทำอะไรเลยตั้งเป้าว่าจะมีการคิดเชื่อเป็น 0 ภายในประเทศเป็นช่วงที่เรายังไม่รู้จักเชื่อดังกล่าวพอเข้าใจ แต่วันนี้เข้าสู่เดือนที่ 9 แล้ว เราต้องสู้กับมันอยู่กันมันที่ใด ยืนยันว่าปัจจุบันไทยมีความเสี่ยงกับโควิด ถ้าคนไทยพร้อมจะสู้ก็อย่าไปกลัว รัฐบาลพร้อมผ่อนคลายมาตรการ แต่วันนี้มีต่อด้านออกมา ไม่ทราบว่ามีผู้ต่อด้านมันเป็นผู้เกิดหรือไม่ คนถูกติดด้วยกันต้องออกมาสนับสนุนชวยกันไม่ใช่เฉพาะที่ จ.ภูเก็ต เท่านั้น จังหวัดพร้อม รัฐบาลเองพร้อมจะเข้าไปดูแลและให้สนับสนุนจะเปิดหรือปิดต้องถามกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก ถ้ากระทรวงยืนยัน เรื่องอื่นเป็นเรื่อง

★ ใช้ชีวิตในพื้นที่โรงแรม

ถามว่าแล้วจะยืนยันเริ่มโครงการได้เมื่อไทยอนุทินกล่าวว่า ความจริงจะเริ่มแผนไปเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เขาไม่เอาเองอย่างไร ถ้าจะเห็นหน้าต่อต้องนำมามาตรการต่างๆเข้าหารือในที่ประชุม สบค. ในพื้นที่จะต้องมีการเข้ามา และสิ่งที่เราทำไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้คนเดินผ่านไปทั่ว คือถ้ามีพื้นที่เข้ามานั้น แทนที่จะให้อยู่แต่เฉพาะในห้องพักหรือร้านอาหารเข้าไปลิฟท์เหมือนอยู่ในสถานนั้น เราจะใช้วิธีกำหนดพื้นที่เป็นโรงแรม

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องอยู่ 14 วัน สามารถใช้บริการใช้สรวายน้ำชายหาดในอาณาบริเวณของโรงแรมที่กำหนด ส่วนตัวคิดว่าโอเคเพราะเรามีมาตรการคัดกรองโรคและป้องกันโรคอยู่แล้วและเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับคนได้อีกด้วย ตนไปภูเก็ตสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนก็อยากจะทำยืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งดำเนินการอยู่แล้วแต่มีบางกลุ่มไม่รับ ซึ่งเขาบอกว่าจะไปคุยกัน

★ อย่าเห็นแก่ค่าจ้างลอบนำคนเข้ามา

นอกจากนี้ นายอนุทินยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนในการระบาดของโควิด-19 รอบสองว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือสวมหน้ากากอนามัยและทำให้การแพร่เชื้อทางเดินหายใจอื่นลดลงไปด้วย แม้วันนี้ยังไม่มีการขึ้นแต่กระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อม ถ้ามีการคิดซื้อก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลจนไม่ทำอะไรเราต้องก้าวไปข้างหน้าและประเทศไทยมีพร้อมคนขายก็ต้องเฝ้าระวังอย่าให้มีการลักลอบเข้าเมืองฝายความมั่นคงท่าแต่มีข้อร้องเรียนเข้ามาอย่าอ่านความสะดวกพวกลักลอบเข้าเมืองอย่างเด็ดขาด หากคิดซื้อก็กับคนกลุ่มนี้จะไม่อยู่ในหมู่บ้านได้อย่างไร ไม่รู้ที่สำคียังเป็นการทำร้ายประเทศมีความผิดทางอาญาคืออย่าเห็นแก่อามิสสินจ้างเพียงน้อยนิดเพราะจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล

★ ต้องไม่มีดื่มร่วมสาบาน

ส่วนกรณีผู้ต้องขังติดโควิดที่เคหะทำงานในสถานบันเทิน รว.สธ.ย้ำว่า สบค.จะต้องทบทวนการเปิดสถานบันเทินเทินหรือไม่ คงจะต้องมีการพูดคุยกันพวกดื่มสาบานแก้วเดียวกัน กรดเลือดกัน ต้องไม่มีวันนี้ผู้ว่าหลายจังหวัดออกประกาศเพิ่มเติมเรื่องดื่มบาร์และมีการปิดบางแห่งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นเรื่องปลายเหตุ ต้นเหตุคือวินัยของเราที่ดูต่ำที่ผู้กินมา 9 เดือน ประเทศไทยไม่มีการติดเชื่อกันภายใน แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยและควรทำเช่นนี้ต่อไปจนกว่าจะมีวัคซีน ซึ่งผู้ว่ากทม.ก็ควรต้องทบทวนมาตรการครั้งนี้ อย่าให้วิวหายแล้วล้อมอก

★ มีอุปกรณ์การแพทย์พอใช้

ส่วนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากประเทศเพื่อนบ้าน วันเดียวกัน นพ.ภาณุมาศ ภาณุแพทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 กล่าวถึงการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตฯ จ.ตาก ที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาว่า ได้มีการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ 8 อำเภอชายแดนไทย-เมียนมา ทั้งแม่สอด ท่าสองยาง พบพระ พุมดวง และแม่ระมาด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อวางแผนรับมือโควิดในเมียนมาที่อาจจะเข้ามาฝั่งไทยได้ เพราะสถานการณ์เมียนมาวันนี้มีผู้ป่วยมากขึ้น เจ้าหน้าที่

ทุกฝ่ายเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ส่วนที่มีบุคลากรออกมาเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนั้น เข้าใจว่าเป็นความห่วงใยและกังวลว่าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการป้องกันอาจไม่พอ ต้องการขอเพิ่ม แต่จากการสำรวจจุดรับทั้งชายและอุปกรณ์ป้องกันยังมีเพียงพอใช้ได้นาน 2-3 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในพื้นที่ที่ยังไม่มีการระบาดไม่จำเป็นต้องร้องขอเพิ่มและได้มีรอชีวิตภัยพระราชทานลงพื้นที่มาตรวจหาเชื้อโควิดในพื้นที่แล้ว

★ ไล่ตรวจเชื้อแรงงานต่างด้าว

ด้าน พญ.อัมพร เบญจพหลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ สธ.เขตฯ 5 กล่าวว่า เขต 5 มีทั้งหมด 8 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดชายแดนประเทศเมียนมา โดย 4 จังหวัดมีความเสี่ยงคือ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดที่ไม่ติดชายแดนแต่เป็นเป้าหมายการเดินทางมาทำงานของกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่เดินทางผ่านจุดข้ามแดนแม่สอดข้ามมี 2 จังหวัด คือ นครปฐม กลุ่มแรงงานตลาดปลาสมุทรสาคร มีโรงงานจำนวนมาก และเป็นเมืองหลวงนอกประเทศเมียนมา และอีก 2 จังหวัด ที่มีความเสี่ยงคือ ต้อ สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี ก็มีความร่วมมือกับทางจังหวัดเฝ้าระวังกลุ่มแรงงานต่างด้าวอย่างใกล้ชิด ทั้งที่ทำงานในไทยอยู่แล้ว และป้องกันการลักลอบ เรามีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ตั้งแต่ทั้งบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ และห้องแล็บตรวจเชื้อ ที่ผ่านมามีจะไม่มีการพบผู้ติดเชื้อในประเทศ แต่ในเขตมีการสุ่มตรวจหาเชื้อเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งในกลุ่มบุคลากรการแพทย์และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องไปก่อนเข้ารับการรักษา เช่น เดือน เม.ย.ตรวจ 3,446 ตัวอย่าง เดือน มิ.ย. 9,838 ตัวอย่าง ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ และขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อีก 1,000 ตัวอย่าง

★ ชายแดนแม่สอดนำหวังสุด

ขณะที่ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 กล่าวว่า ในพื้นที่เขตฯ 1 มี 3 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับเมียนมาคือ เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน สถานการณ์ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนัก เพราะปิดด่านพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศแล้ว ที่น่ากังวลน่าจะเป็นที่แม่สอด จ.ตาก มากกว่า ทั้งนี้ มีการเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ พร้อมรับมือประมาณเดือนและพร้อมรับมือ 2 สัปดาห์ข้างหน้าที่มีภาระสินนิษฐานว่าโควิดเมียนมาจะประชิดชายแดนไทยด้วย แจ้งของโรคระบาดหากหลุดเข้ามาแล้วจะนำกลัว คุมยาก ดังนั้น สิ่งที่ต้องให้แต่ละจังหวัดในเขต 1 ทำคือกำหนดชุมชนเสี่ยงที่มีการข้ามไปมา



ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 13)

ระหว่าง 2 ประเทศ หรือชุมชนที่แรงงานมักจะไปทำงานหรือทำงานว่าจะต้องมีการคุมเก็บตัวอย่างของคนในชุมชนนั้น ประมาณ 30-40 คนเพื่อตรวจหาเชื้ออยู่สม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการหลุดรอด ถ้าเจอจะได้ควบคุมได้เร็ว

★ “ชุมพร-ระนอง” พร้อมรับมือ

เช่นเดียวกับ นพ.ทศพร บุญยมาลี ผู้ตรวจราชการเขตฯ II ที่มี 2 จังหวัดติดชายแดนเมียนมาคือ ชุมพรและระนอง ที่ระนอง เขตฯ II มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงเตียงในการรับมือโควิด-19 มีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในการเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ในพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับเมียนมา ทั้งระนอง จ.ชุมพร รวมถึง จ.ภูเก็ตด้วย

★ ตากระดมตรวจกลุ่มเสี่ยง

ต่อมา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผวจ.ตาก เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่โรงเรียนอิสลามศึกษา เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด ได้แก่ ประชาชน ชาวเมียนมา ชาวกะเหรี่ยง ชาวปากีสถาน และเด็กนักเรียนในชุมชน 1,000 คน ส่วนอีกจุดที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เป็นจุดเสี่ยงทางชายแดนไทย-เมียนมา ประมาณ 1 กม. มีการตรวจกลุ่มเสี่ยง 700 คน วันเดียวกัน พล.ต.อดุลย์ สุทธิรักษ์ ผบ.พล.ร.4 เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงวางกำลังกระชับพื้นที่ตลอดแนวชายแดนและจุดเสี่ยงให้เพิ่มกำลังเข้มงวดป้องกัน การลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

★ เชียงใหม่ปิดมัสยิดข้างคลาน

นายประสิทธิ์ มะหะหมัด อายุ 70 ปี อิหม่าม มัสยิดข้างคลาน ต.ข้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีโลกโซเชียลแชร์ภาพป้ายประกาศปิดมัสยิดข้างคลาน และงดทำกิจกรรมเป็นการชั่วคราว มีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า มีบางคนหลบหนีเข้ามาอยู่ในเขตชุมชนมัสยิดข้างคลานและมุสลิมชาวพม่าคนหนึ่งไปละหมาด วัคคูนหุมีได้ 38.9 องศาเซลเซียส เข้าข่ายเฝ้าระวังและต้องกักตัวรักษาว่า มัสยิดปิดป้ายดังกล่าวจริงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หลังพบผู้ต้องสงสัยมีไข้สูงในพื้นที่ แต่จากการตรวจสอบพบว่าชายคนดังกล่าวเป็นชาวไทย ไม่ได้เป็นชาวพม่าที่เดินทางมาจากชายแดน คณะกรรมการปิดป้ายดังกล่าวออกเพื่อป้องกันการเข้าโจมตี แต่ยังคงปิดมัสยิดชั่วคราวเนื่องจากคนในชุมชนข้างคลานมีกว่าพันครัวเรือน และมีแรงงาน

ชาวพม่ามาละหมาดกันมากเพื่อเป็นการไม่ประมาทให้พี่น้องมุสลิมทำการละหมาดที่บ้านไปก่อน ขอให้ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวอย่าตื่นตระหนก

★ จับแก๊งขี้เงินแรงงานเถื่อน

ส่วนที่จุดตรวจ อ.20 จุดคัดกรองป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พ.ต.อ.รุ่งพงศ์ โพธิ์ที ผกก.สภ.คลองลึก พร้อมด้วย พ.ต.อ.อาทิตย์ยาแก้ว ผกก.ตม.จ.สระแก้ว ร.ต.ธิติวศ ธิษุณ ผบ.ร้อย ทพ.1201 และนายออรุณ ทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ นำกำลังร่วมกันตรวจคัดกรองรถยนต์ของชาวกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยเพื่อการขนส่งสินค้าตามความจำเป็น เพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกเส้นทาง ขณะที่ อ.ตาพระยา ทหาร ฉก.ตาพระยา สก๊ตจับการลักลอบขนแรงงานเถื่อนในพื้นที่บ้านกุดเตย ต.ตาพระยา โดยจับกุมนายประทวน บุญยังแก้ว อายุ 45 ปี คนขับรถแท็กซี่โตโยต้า อัลติส สีเหลือง ทะเบียน ทพ 1419 กรุงเทพมหานคร พบแรงงานชาวกัมพูชา 3 คน เป็นชาย 2 หญิง 1 ภายในรถและรถแท็กซี่ โตโยต้า อินโนวา สีเหลือง ทะเบียน ทพ 8474 กรุงเทพมหานคร ที่มีนายสมบัติ ปิยะวงศ์ อายุ 50 ปี เป็นคนขับ ภายในรถพบแรงงานชาวกัมพูชา 6 คน ชาย 3 หญิง 3 สอบสวนทราบว่าแรงงานทั้งหมดเดินทางมาตามช่องทางธรรมชาติ บ้านแก้วเพชรพลอย จ่ายเงินให้นายหน้าคนละ 1,800 บาท เพื่อจะเดินทางไปทำงานที่ จ.ชลบุรี และสมุทรปราการ

★ ภูเก็ตฝึกซ้อมรับมือนักท่องเที่ยว

ที่จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วัณธุ์ ผวจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ร.ต.ธานี ช่างชู ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการซักซ้อมกระบวนการรับมือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสมือนจริงที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและชาวภูเก็ต โดยนายณรงค์กล่าวถึงการฝึกซ้อมในวันนี้ว่า ไม่ช้าหรือเร็วภูเก็ตจะต้องเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและภาคท่องเที่ยวเนื่องจากเศรษฐกิจของภูเก็ตไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้หากไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบที่ 2 หากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาจะต้องเข้าควบคุมโรคอย่างทันที

★ ติดเชื้อ 27.5 ล้าน ดับ 9 แสนคน

ด้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในต่างแดน ระบุยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็น 27.5 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 900,000 คน รักษาหาย 19.5 ล้านคน โดยจุดศูนย์กลางการระบาดอันดับ 1 ของโลกยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อ

เพิ่มเป็น 6.48 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 193,500 คน ท่ามกลางการจับตาวัยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงหรือไม่กรณีชาวอเมริกันรวมตัวกันตามสถานที่พักผ่อนหย่อนใจฉลองวันแรงงานวันที่ 7 ก.ย.นี้ ขณะที่อันดับ 2 คือ อินเดีย ตรวจพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 75,809 คน หลังวันก่อนทำสถิติไปแล้วกว่า 90,000 คน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมกลายเป็น 4.28 ล้านคน เสียชีวิตรวม 72,843 คน

★ รัสเซียปล่อยวัคซีนลอตแรก

ส่วนอันดับ 3 ปรากฏยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 4.14 ล้านคน เสียชีวิตรวม 127,001 คน ตามด้วยอันดับ 4 รัสเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 1.03 ล้านคน เสียชีวิตรวม 17,871 คน ซึ่งในวันเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขรัสเซียเริ่มจำหน่ายวัคซีน “สปุตนิก 5” สำหรับป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ผลิตโดยศูนย์วิจัยแห่งชาติกามาเลียยาของรัสเซีย ออกสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรก หลังจดทะเบียนวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นชาติแรกของโลกเมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา และก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ได้เผยแพร่ผลวิจัยผ่านวารสารการแพทย์เดอะ แลนเซต ว่าอาสาสมัครที่รับการทดสอบวัคซีนสปุตนิก 5 สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสได้ และไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง

★ สเปนติดเชื้อทะลุครึ่งล้าน

สำหรับสถานการณ์ภูมิปัญญายุโรป กลุ่มที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษ (Sage) แสดงความกังวลว่าสหราชอาณาจักรผ่อนคลายนโยบายการคุมเรื่องไวรัสเร็วเกินไป โดยในพื้นที่เมืองแอสเตอร์แมนเชสเตอร์ และเมืองแครฟิ์ลีโนเวลล์ ตรวจพบอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่วนที่ฝรั่งเศส กระทรวงสาธารณสุขรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 4,203 คน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมกลายเป็น 328,980 คน เสียชีวิตรวม 30,726 คน พร้อมเชื่อว่าการแพร่ระบาดจะลดลงในฝรั่งเศสไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ขณะที่สเปนได้กลายเป็นชาติแรกในยุโรปที่ยอดผู้ติดเชื้อรวมในประเทศทะลุ 500,000 คน อย่างเป็นทางการ

★ จีนเชิดชูเกียรตินักวิจัยโควิด

ด้านสื่อท้องถิ่นรัฐบาลจีนรายงานว่า นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เป็นประธานจัดพิธีที่มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่ง มอบเหรียญเชิดชูเกียรติขั้นสูงสุด พร้อมมอบตำแหน่งกิตติมศักดิ์ “วีรบุรุษของประชาชน” แก่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ 4 คน ที่มีบทบาทสำคัญในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ เมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้ ในจำนวนนี้รวมถึงนายแพทย์จงหนานชาง ที่ออกมายืนยันเรื่องระยะฟักตัวเฉลี่ย 14 วัน ของไวรัสโควิด-19 และนายเจิน เหว่ย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเมืองอู่ฮั่น



ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 12

สลบเก้าอี้สี 10 สธ.“ทวิศิลป์” ขึ้นผู้ตรวจ

ผู้สื่อข่าวรายงาน คณะรัฐมนตรี (ครม.) มี พิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. ดำรงตำแหน่งอธิบดี
มติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง 6.นพ.ฉวีรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. ให้ดูงาน
ประเภทบริหารระดับสูง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ 7.นพ.ยงยศ
จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย 1.พญ.พรรณพิมล ธรรมวชิ รองปลัด สธ. ให้ดูงานกลุ่มภารกิจด้าน
วิปถากร อธิบดีกรมอนามัย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรม พัฒนาการสาธารณสุข 8.นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ผู้ตรวจ
สุขภาพจิต 2.นพ.สุวรรณชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย อธิบดี ราชการ สธ. ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัด สธ. ด้าน
กรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย บริหาร 9.นพ.ธงชัย กิริติหัตถ์ถาวร ผู้ตรวจราชการ
3.นพ.โอภาสการย์กวินพงษ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ สธ. ดำรงตำแหน่งรองปลัด สธ. กลุ่มภารกิจด้าน
การแพทย์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค สนับสนุนงานบริการสุขภาพ และ 10.นพ.ทวิศิลป์
4.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. ดำรงตำแหน่ง วิทยโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ประเภทวิชาการระดับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5.พญ.อัมพร เบญจพล- ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สธ.



ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 12

ตั้ง กก.สอบซี 7 เรียกเงินแลกบรรจุ ขรก.

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีบุคลากรสาธารณสุขเรียกเงิน 5 แสนบาท เพื่อแลกกับการช่วยเหลือเรื่องการบรรจุข้าราชการรุ่นผู้โรคโควิด-19 ว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าการเรียกเงินแลกกับการช่วยเหลือในการบรรจุข้าราชการจริง 1 ราย ที่จังหวัดนครราชสีมา อย่างไรก็ตาม ความผิดยังไม่เกิด แต่สร้างความเสียหาย โดยเฉพาะมีการแอบอ้างชื่อของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข และความเสียหายกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ขณะนี้ นิตกรได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันและเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงต่อไป

ด้าน นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวว่า คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูลเป็นหลักฐานการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งมีการเรียกเงิน 5 แสนบาท เพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้พี่สาวของพยาบาลได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการรุ่นผู้โรคโควิด ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิด เบื้องต้นพบว่าผู้ที่เรียกเงินเป็นข้าราชการชาย ระดับ 7 (ซี 7) ชำนาญการ อายุกว่า 40 ปี ขณะนี้ได้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณา คือผู้ที่เรียกเงินนั้น มีตำแหน่งเป็นผู้พิจารณาการบรรจุข้าราชการรุ่นผู้โรคโควิดหรือไม่ หากเป็นกรรมการด้วยจะเข้าข่ายการทุจริตในหน้าที่ผิดตามมาตรา 157

ซึ่งมีโทษหนัก ทั้งไล่ออกจากราชการและจำคุก แต่หากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบรรจุข้าราชการก็จะผิดฐานประเวศชั่วร้ายแรง ซึ่งตามมติ ครม.ให้ไล่ออกและดำเนินคดีอาญาต่อไป ตามระเบียบการสอบวินัยจะใช้เวลา 180 วัน กรณีนี้คาดว่าจะใช้เวลาเร็วประมาณ 30 วัน เพราะมีหลักฐานชัดเจน.



จตุติ ไกรฤกษ์ รว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบสิ่งของบริจาคทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค รถเข็นสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จากภาคเอกชน เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

สธ.เร่งจับมืออนามัยโลก

พัฒนาวัคซีนสู้โควิด-19
สัมผัสเสี่ยงสูง 974 คน
เบคแคม-เมียติดไวรัส

“ศบค.” เผย ยอดผู้สัมผัสเสี่ยงโควิด 974
คน ตรวจสอบแล้ว 521 รายไม่มีเชื้อ และพบผู้ป่วย
รายใหม่อีก 1 เป็นชายชาวอินเดีย ♦ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

“คร.” เร่งตรวจพิศุคชายเกาหลี ติดเชื้อหลังกลับจากไทย “อนุทิน” จ่อร่วมโครงการโคแวกซ์พัฒนาวัคซีน “กองทัพ” สั่งกำลังเพิ่มควมถี่ลาดตระเวนตามชายแดนมากขึ้น หวั่นแรงงานต่างด้าวลอบเข้าไทย

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยความคืบหน้าการติดตามผู้สัมผัสผู้ต้องงัดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า พบจำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำรวม 974 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 118 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 856 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ประกอบด้วย 1.บุคคลในครอบครัว 6 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ผลตรวจไม่พบเชื้อ 2.ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมบ้านสวนชน 143 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ผลตรวจไม่พบเชื้อ 3.ที่ศาลอาญา 492 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 478 ราย โดยผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำที่ได้รับการตรวจแล้ว 146 ราย ไม่พบเชื้อ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ

4.ที่ รพ.ราชทัณฑ์ 6 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด อยู่เฝ้าระวังอาการ 14 วัน 5.ที่พัฒนาสถานบำบัดพิเศษกลางมีผู้ต้องงัด 35 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด มี 4 ราย มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จากการตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่พบเชื้อ แต่ถูกแยกกักกันจาก

ผู้ต้องงัดรายอื่น โดยนัดตรวจหาเชื้ออีก 2 ครั้ง ในวันที่ 8 และ 16 ก.ย. สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเรือนจำ 76 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 24 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 52 ราย จะครบการเฝ้าระวังวันที่ 16 ก.ย. 6.ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ผู้ต้องงัดรูดกันเดียวกัน 8 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด มี 1 ราย ที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคแต่ตรวจไม่พบเชื้อและถูกแยกกักกันจากผู้ต้องงัดรายอื่น

7.ร้านอาหาร 3 วัน 2 คืน สาขานนพระราม 3 มีผู้สัมผัส 18 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 14 ราย ทั้งหมดผลตรวจไม่พบเชื้อ แต่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มี 1 ราย มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคแต่ไม่พบเชื้อ 8.ร้านอาหาร 3 วัน 2 คืน สาขานนพระราม 5 มีผู้สัมผัสรวม 60 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 35 ราย โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตรวจไม่พบเชื้อ 9.ร้านฟิตเนส คาเฟ่ ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัส 15 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 13 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 10.ถนนข้าวสารมีผู้สัมผัส 112 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมดไม่พบเชื้อ

11.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 3 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอยู่เฝ้าระวัง 14 วัน 12.ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ อยู่ระหว่างลงพื้นที่หาผู้สัมผัส รวมมีผู้สัมผัสทั้งหมด 974 ราย ตรวจแล้ว 521 ราย ไม่พบเชื้อ ขณะที่สถานกักกันการแพร่ระบาดในไทย วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 3,446

ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 3 ราย รวมรักษาหายแล้ว 3,284 ราย ผู้เสียชีวิตยังมี 58 ศพ รักษาใน รพ. 104 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นชายชาวอินเดียอายุ 46 ปี เดินทางมาถึงไทยวันที่ 1 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันของรัฐใน กทม. ตรวจหาเชื้อแล้วไม่เจอ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงกรณีพบชายชาวเกาหลีใต้ติดเชื้อ หลังเดินทางกลับจากไทยว่า เบื้องต้นพบว่า เป็นเพศชาย สัญชาติเกาหลีใต้ อายุ 54 ปี เดินทางจากไทยไปเกาหลีใต้ วันที่ 4 ก.ย. ส่วนประวัติตอนอยู่ไทยนั้นพบว่าเดินทางเข้ามาไทยวันที่ 16 มี.ค. พัก

อาศัยในเขตวังทองหลาง กทม. ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ รวมถึงประวัติในการเดินทาง เช่น สถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ห้างสรรพสินค้า และการใช้ระบบขนส่ง เป็นต้น หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

ทางด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. เปิดเผยว่า จากกรณีประเทศเมียนมามีการแพร่ระบาดรอบ 2 นั้น ตนสั่งให้ รพ.ตามแนวชายแดนพร้อมรับมือตลอดเวลา ส่วนการพัฒนาวัคซีนยังมีการพัฒนาอยู่กับหลาย ๆ สถาบัน โดยงบก้อนแรก

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

| | |
|--|--|
| <p>1 พันล้านบาท จะนำไปพัฒนาร่วมกับออกซฟอร์ด 600 ล้านบาท และให้กับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 400 ล้านบาท ส่วนของงบเงินกู้ที่สำรองไว้ประมาณ 3 พันกว่าล้านบาทยังอยู่เต็ม เรามีช่องที่จะพัฒนาต่อไป แต่ต้องพัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ เร็ว ๆ นี้ กำลังจะพิจารณาเข้าโครงการโคเวกซ์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กำกับขององค์การอนามัยโลก (WHO) หากสามารถเข้าโครงการนี้ได้ จะเท่ากับเราเข้าไปร่วมพัฒนากับเขา การเข้าไปโคเวกซ์ก็เปรียบเป็นอัตราส่วน เท่ากับเรามีผู้พัฒนาวัคซีน 15 รายอยู่ในโครงการ เรามีโอกาสเข้าถึงมากขึ้น</p> | <p>ด้าน พล.อ.ณัฐพล ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะ ผอ.สบค.ทบ. กล่าวว่า คนสั่งให้กองกำลังป้องกันชายแดน ปรับกำลังเพิ่มความถี่การลาดตระเวนมากขึ้น เนื่องจากเกรงจะมีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าไทย ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน ว่า เดวิด เบคแคม อดีตมิดฟิลด์เท้าชั่งทองของ “ผีแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และภรรยา “วิตตอเรีย เบคแคม” เคยป่วยโควิด-19 ระหว่างเดินทางไปสหรัฐเมื่อช่วงเดือน มี.ค. และแพร่เชื้อให้คนอื่นเป็นจำนวนมาก จากนั้นทั้งคู่และครอบครัวได้กักตัว 14 วัน ก่อนจะหายป่วยเป็นปกติ.</p> |
|--|--|

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 3

สธ.สอบวินัยซี7heimเรียกรับเงิน

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีบุคลากรสาธารณสุขเรียกรับเงิน 5 แสนบาท เพื่อแลกกับการช่วยเหลือเรื่อง การบรรจุข้าราชการรุ่นผู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการเรียกรับเงินจริงแลกกับการช่วยเหลือในการบรรจุข้าราชการจริง 1 ราย ที่ จ.นครราชสีมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความผิดยังไม่เกิด แต่ก็สร้างความเสียหาย โดยเฉพาะการแอบอ้างชื่อของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข และความเสียหายกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ดังนั้นทางนิตกรได้ไปแจ้งความ และเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมาตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง

ด้าน นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวว่า คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูล พบหลักฐานการ สนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งมีการเรียกรับเงิน จำนวน 5 แสนบาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้พี่สาว ของพยาบาลได้รับการบรรจุข้าราชการผู้โควิด ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิด เบื้องต้นพบว่าผู้ที่เรียกรับเงิน เป็นชายอายุราว ๆ 40 ปี เป็นข้าราชการระดับ 7 ตำแหน่งการ

นพ.พงศ์เกษม กล่าวต่อว่าประเด็นที่จะต้อง พิจารณา คือ ผู้ที่เรียกรับเงินนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้ พิจารณาการบรรจุข้าราชการผู้โควิดหรือไม่ หากเป็น กรรมการด้วย จะเข้าข่ายการทุจริตในหน้าที่ มีโทษได้ ออกและจำคุก แต่หากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบรรจุ ข้าราชการ ก็จะผิดฐานประพฤดิชั่วร้ายแรง ซึ่งตามมติ ครม. ให้ไล่ออก และดำเนินคดีอาญาต่อไป ทั้งนี้คาด ว่าจะใช้เวลาสอบ 30 วัน เพราะมีหลักฐานชัดเจน.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**เกาหลีกลับจากไทยติดโควิด
สธ.เร่งหาต้นตอ
ไล่ตรวจประวัติการเดินทาง**

**พักอยู่ย่านวังทองหลาง
ทหารจัดแผนสกัดต่างด้าว
คุมเข้มชายแดนเมียนมา
นายกฯย้ำต้องเฝ้าจับตา**

ไทยพบป่วยโควิดเพิ่ม 1 ราย กลับจาก
อินเดียพักในที่พักชั่วคราวเลือก สธ.เร่ง
สอบสวนโรคกรณีชายชาวเกาหลี วัย 54 ปี
กลับจากไทยตรวจพบติดเชื้อ ไล่
ไทม์ไลน์เข้าไทย 16 มีนาคม พักย่าน
วังทองหลาง พร้อมตรวจสอบประวัติ
เดินทางในกทม.ทั้งสถานทูตเกาหลีในไทย-
สตรม.เมืองทองธานี-ห้างสรรพสินค้า-
▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19

ขนส่งสาธารณะ ขณะที่ยานกลุ่มเสี่ยงสัมผัสได้ 974 ราย ตรวจแล้ว 521 คน ผลเป็นลบ รอดตรวจซ้ำอีก 2 ครั้ง กองทัพอากาศ 3 ชั้นสกัดต่างดาว โดยเฉพาะเมียนมาลอบเข้าไทย เพิ่มกำลังพล เน้นลาดตระเวนแนวชายแดน นายกษัตริย์ระบบป้องกันโรคของไทยยังทำได้ กำชับตำรวจ-ทหารปฏิบัติหน้าที่เข้มแข็ง-ลดวันลาพัก

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.รายงานผลการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อในประเทศรายวัน

พบติดเชื้อเพิ่มมาจากอินเดีย

พบว่า ไทยมีผู้ป่วยใหม่ 1 ราย เป็นชายชาวอินเดีย อายุ 46 ปี เดินทางมาจากอินเดีย เมื่อวันที่ 1 กันยายน ถึงประเทศไทย แล้วเข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative State Quarantine) ใน กทม. เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 3,446 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย และในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 508 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,284 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล(รพ.) 104 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,446 ราย เข้ารักษาตัวในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรี 1,882 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 633 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย

หาต้นตอเกาหลีกลับ ไทยติดโควิด

ด้านพ.สุวรรณชัย วัฒนาอึ้งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงถึงกรณีมีรายงานข่าวระบุพบชายชาวเกาหลีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมาว่า กรมควบคุมโรคประสานไปยังจุดประสานงานกักกันชายระหว่างประเทศ (IHR national focal point) ของประเทศเกาหลีใต้ทันที เพื่อสอบสวนโรค และตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลรายดังกล่าวแล้ว เบื้องต้น พบว่าผู้เดินทาง

จากไทยไปเกาหลีใต้ตรวจพบการติดเชื้อโควิด 19 ดังกล่าว เป็นเพศชาย สัญชาติเกาหลีใต้ อายุ 54 ปี เดินทางจากไทยไปที่เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ และเวลา 07.00-11.00 น. จากสนามบินนานาชาติอินชอน นั่งรถบัสไปศูนย์สุขภาพชงทัน ที่สำหรับตรวจผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ศูนย์สุขภาพชงทัน ด้วยวิธี RT-PCR จากนั้นเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อแยกกักตัว และวันที่ 5 กันยายน ทราบผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก ทำให้บุคคลดังกล่าวถูกย้ายตัวไปที่ศูนย์รักษาผู้ป่วยที่อันซ็อง (Anseong Living Treatment Center)

เช็กประวัติเดินทาง-อยู่ยั้งทองหลาง

สำหรับประวัติชายสัญชาติเกาหลีใต้คนดังกล่าวขณะอยู่ในประเทศไทยนั้น นพ.สุวรรณชัยเผยว่า จากการสอบสวนโรคพบเดินทางเข้าไทยเมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา และพักอาศัยอยู่ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ส่วนรายละเอียดอื่น อยู่ระหว่างตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประวัติเดินทาง เช่น สถานทูตเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (เมืองทองธานี) สถานที่ (ห้างสรรพสินค้า) และการใช้ระบบขนส่ง ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะระงับสอบสวนโรคและตรวจสอบรายละเอียดโดยเร็ว หากกลับมาจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

ผู้สัมผัสที่บ้าน-คอนโด-ศาลไม่พบเชื้อ

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศบค.เปิดเผยความคืบหน้าการติดตามผู้สัมผัสผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ข้อมูลล่าสุดของกรมควบคุมโรค วันที่ 8 กันยายน พบมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำรวม 974 ราย ซึ่งแบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 118 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 856 ราย โดยจำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำประกอบด้วย 1.บุคคลในครอบครัว 6 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ผลตรวจห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ 2.ผู้พักอาศัยในคอนโดบ้านสวนธน 143 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ซึ่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ 3.ที่ศาลอาญา มีผู้สัมผัส 492 คน ซึ่งแบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 478 คน โดยผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำที่ได้รับการตรวจแล้ว 146 ราย ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั้น

มี 14 ราย ผลตรวจออกมาแล้วว่าไม่พบเชื้อ

รพ.ราชทัณฑ์-สถานบำบัดตรวจซ้ำ

4.ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ มี 6 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด และเฝ้าระวังอาการ 14 วัน 5.ที่สถานบำบัดบำบัดพิเศษกลาง มีผู้ต้องขัง 35 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด มี 4 ราย มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค แต่จากการตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 34 ราย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา ผลระบุไม่พบเชื้อ แต่ยังคงแยกกักกันจากผู้ต้องขังรายอื่น โดยจะครบกักกันหรือเฝ้าระวังวันที่ 16 กันยายน ทั้งนี้ นัดตรวจหาเชื้ออีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 8 และ 16 กันยายน สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเรือนจำ 76 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 24 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 52 ราย โดยกรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนัดเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 1 วันที่ 8 กันยายน และครั้งที่ 2 วันที่ 16 กันยายน โดยจะครบกักกันหรือเฝ้าระวังวันที่ 16 กันยายน

521 ไม่พบเชื้อ-โรคเอดส์เรือนจำ-ห้าง

6.ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ผู้ต้องขังโรคเอดส์ด้วยกัน 8 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด มี 1 ราย ที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค อย่างไรก็ตาม จากการตรวจหาเชื้อวันที่ 3 กันยายน ผลระบุไม่พบเชื้อ และนัดหมายเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 วันที่ 8 กันยายน แต่ยังไม่พบเชื้อจากผู้ต้องขังรายอื่น ซึ่งจะครบการกักกันวันที่ 9 กันยายน 7.ร้านอาหาร “สามวันสองคืน” สาขาถนนพระราม 3 มีผู้สัมผัส 18 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 14 ราย ซึ่งทั้งหมดผลตรวจไม่พบเชื้อ แต่กรณีของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั้นมี 1 ราย ที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เมื่อวันที่ 4-5 ก.ย. ที่เข้ามา แต่ล่าสุดไม่พบเชื้อ

8.ร้านอาหาร “สามวันสองคืน” สาขาถนนพระราม 5 มีผู้สัมผัสรวม 60 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 35 ราย โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดมีผลตรวจระบุไม่พบเชื้อ 9.ร้านเฟิร์ส คาเฟ่ ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัส 15 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 13 ราย โดยกรณีของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 2 ราย มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค แต่ผลตรวจไม่พบเชื้อ ขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 13 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อ 10.ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัส 112 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ผลตรวจระบุไม่พบเชื้อ 11.โรงเรียนสาธิตสาธิตวิเทศศึกษา 3 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด และครบการกักกันหรือเฝ้าระวังแล้ว เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 12.ห้างบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ อยู่ระหว่างการพื้นที่ค้นหาผู้สัมผัส

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

“รวมมีจำนวนผู้สัมผัสในกรณีของผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 ราย รวม 974 ราย โดยมีผู้รับการตรวจแล้ว 521 ราย ซึ่งผลไม่พบเชื้อ อย่างไรก็ตาม ยังรอติดตามผลตรวจกรณีเรือนจำและห้างสรรพสินค้า”รายงาน สบค.ระบุ

นายกฯ ย้ำระบบป้องกันทำได้ดี

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงการเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของโควิด-19 พื้นที่ชายแดน หลังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมาสถานการณ์ระบาดหนักกว่า ถึงแม้จะตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เราก็คิดตามได้ทั้งหมดในขณะนี้ ตรวจสอบยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนก ถือเป็นกาทดสอบระบบป้องกันที่ยังทำได้ดี ส่วนการป้องกันการระบาดตามแนวชายแดน ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตลอด ที่ผ่านมามีกำลังตำรวจ ทหาร ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้พัก ลดอัตราลาพักตามวงรอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้อยู่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน จึงขอให้ทุกคนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

เสียหายเตือนอย่าช่วยหนีเข้าเมือง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีสังคมเป็นห่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 ในประเทศว่า ขณะนี้ประเทศไทยคนไทยเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 มากขึ้น โดยเฉพาะการป้องกันหากทุกคนใส่หน้ากากอนามัย จะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้ถึงร้อยละ 90 จากข้อมูลทางการแพทย์ยังพบว่า ช่วยป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทางลมหายใจได้ มีผู้ป่วยน้อยลง ดังนั้น หากเราการ์ดไม่ตก ไม่ต้องกังวลเพราะระบบสาธารณสุขไทยมีคุณภาพระดับโลก มีทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเฝ้าระวังติดตาม ขณะที่ฝ่ายความมั่นคง ตรวจเข้มตามแนวชายแดนอยู่แล้ว

“ขอฝากประชาชนอย่าให้ความช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกคนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพราะนอกจากทำร้ายประเทศแล้ว ยังมีคดีอาญา อย่าเห็นแก่ค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย”นายอนุทินกล่าว และว่า แม้ขณะนี้มีการติดเชื้อในสถานที่กักกัน ในสถานที่ท่องเที่ยว ผับ บาร์ สถานบันเทิง ก็ไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ กิจกรรมเราต้องต่อสู้และไปต่อ เพียงแต่อาจต้องตรวจสอบเข้มงวดขึ้น ไม่ให้การ์ดตก และต้องสวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านทุกครั้ง

รพ.ชายแดนยืนยันความพร้อม100%

นายอนุทินยืนยันความพร้อมของโรงพยาบาลตามแนวชายแดน ที่อาจมีแรงงานต่างด้าวข้ามมาประเทศไทย โดยเฉพาะจากประเทศเมียนมาที่มีการระบาดของโควิด-19 รอบ 2 ระดับวิกฤติว่า เราเริ่มกำลังเตรียมความพร้อมมานานแล้วทั้งอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โรงพยาบาลตามแนวชายแดนเหล่านี้ยืนยันความพร้อม 100% ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขณะนี้ 105 คน เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งสิ้น ไม่ใช่ที่กักในประเทศจากการระบาดก่อนหน้านี้นี้ เพราะคนเหล่านี้กักกันมานานหมดแล้ว

ส่วนความถี่หนัก้าการพัฒนาวัคซีนนั้น นายอนุทินเผยว่า ยังมีการพัฒนาอยู่หลายสถาบัน นายกฯนำงบกลางมาให้ 1 พันล้าน เเรกนำไปพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย ออกฟอร์ด 600 ล้านบาท และให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 400 ล้าน ในส่วนของงบเงินกู้ที่สำรองไว้ประมาณ 3 พันกว่าล้านบาท ก็ยังอยู่เต็ม ซึ่งเรามีช่องทางที่จะพัฒนาต่อไป ตอนนี้กำลังพิจารณาเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ (Covax) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กำกับขององค์การอนามัยโลก (WHO) ถ้าสามารถเข้าโครงการนี้ได้ เท่ากับเราเข้าไปร่วมพัฒนากับเขา ใช้เครดิตเงินทุนที่ลงไปร่วมพัฒนา กลับมาเป็นวัคซีน เมื่อเขาค้นพบเรียบร้อยแล้ว เรามีโอกาสเข้าถึงได้มากขึ้น

กองทัพห่วงต่างด้าวอ้างหนีเข้าไทย

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ฉัตรกุล ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะผอ.สบค.ท. กล่าวถึงการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแนวชายแดนตามนโยบายรัฐบาลให้สกัดแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศว่า มีความพยายามลักลอบข้ามพรมแดนเข้ามา แต่กองทัพบกได้ปรับกำลังและเตรียม

มาตรการลาดตระเวนให้เข้มข้นมากขึ้น และประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ติดตัว คิดว่าระยะต่อไปต้องดำเนินการมาตรการเข้มข้น เป็นเวลาอีกยาวนาน อีกทั้ง ปัจจุบัน สบค.ท. มีระบบสื่อสารโดยตรงกับโรงพยาบาลในส่วนที่เป็นของทหารในพื้นที่เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำ สนับสนุนกิจการให้กองทัพภาค โดยเฉพาะกองกำลังป้องกันชายแดน ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของกองกำลังป้องกันชายแดนได้ผ่านการฝึกและเรียนรู้มาตรการป้องกันตนเองอย่างดีแล้ว และรู้ว่าหากเป้าหมายเกิดขึ้นต้องทำหน้าที่อะไร

จัดแผนกำแพงชั้นสกัดระบอบ2

“ยอมรับว่ายังมีความวิตก ในกรณีที่มีมาตรการป้องกันแนวชายแดน แม้จะสามารถทำได้ระดับหนึ่ง แต่ความพยายามที่จะเล็ดลอดเข้ามา เทียบเคียงได้กับยาเสพติดที่ทำกันมาเป็นสิบปี แต่ก็เล็ดลอดเข้ามาได้ สิ่งสำคัญคือ การป้องกันและตระหนักรู้ของคนไทยเอง โดยเฉพาะนายจ้างหรือประชาชนพื้นที่ภายในต้องช่วยกันสานพลังครั้งนี้ว่าจะไม่พยายาม ให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ผ่านการคัดกรองโรค เข้ามาถึงพื้นที่ภายในได้ ส่วนคนที่หนีหน้าที่ป้องกันก็ทำหน้าที่ป้องกันไป ส่วนประเทศต้นทางต้องสานความร่วมมือช่วยเหลือ เป็นกำแพงสามชั้นจะเป็นสิ่งที่มีนัยที่สุด ทั้งประเทศต้นทาง แนวชายแดนและคนในประเทศต้องตระหนักรู้และรับผิดชอบ” พล.อ.ฉัตรกุล กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม การพูดคุยกับผู้ประกอบการที่มีแรงงานเป็นคนต่างด้าวนั้น ทุกกระทรวง ทบวง กรม ดำเนินการอยู่ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เข้มแข็ง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

ช็อก! คนดังติดโควิด
‘เดวิด-วิกตอเรีย เบ็คแฮม’
“เดวิด เบ็คแฮม” และ “วิกตอเรีย” ภรรยา ถูกตรวจพบติดเชื้อ
โควิด-19 หลังไปร่วมงานปาร์ตี้ ลูกชายวัย 21 ปี ที่สหรัฐอเมริกา
ส่วนที่ประเทศอินเดียมีรายงานผู้เสียชีวิตจากไวรัสสมรณะมากถึง
1,133 คน ภายในวันเดียว ขณะที่เมียนมามีติดเชื้อสะสมรวม
กว่า 1,500 คน รัฐบาลสั่ง ▶ ต่อ : เบ็คแฮม - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

เบ็คแฮม

ยกระดับมาตรการทางสังคม ด้านบริษัทยาขนาดใหญ่ 2 แห่ง ของจีนนำตัวอย่างวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส รัยออกมายกแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 8 กันยายน สำนักข่าว ต่างประเทศ รายงานว่า เดวิด เบ็คแฮม อดีต นักฟุตบอลชื่อดัง และ วิคตอเรีย เบ็คแฮม ภรรยา ติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 หลัง เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา โดยทั้งสองเดินทาง ไปร่วมงานวันเกิดของ “บรูกลิน” ลูกชาย วัย 21 ปี ด้วยกัน จากนั้นได้บินไปยังไมอามี รัฐฟลอริดา ทำให้งาน 2 คน อาจจะเป็นซูเปอร์สปรดเดอร์ แพร่เชื้อให้กับอีกหลายคน

โดยแหล่งข่าวระบุว่า เดวิด เบ็คแฮม เริ่มมีอาการไม่สบายตัว จากนั้นวิคตอเรีย ก็ เริ่มเจ็บคอ และมีไข้สูง ขณะที่คนใกล้ชิดของ ทั้งสองก็มีอาการป่วย ทั้งคนขับรถ บอดี้การ์ด รวมถึงบรรดาผู้ช่วย หลังกลับมายังประเทศ

อังกฤษแล้ว มีรายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมด้วย ว่า วิคตอเรีย เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก บอกให้ครอบครัวกักตัวนานกว่า 2 สัปดาห์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียรายงานเมื่อ วันจันทร์ว่าในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ยืนยัน ผู้ป่วยใหม่ 75,809 คน เพิ่มสถิติสะสมของผู้ป่วยทั่วประเทศเป็นอย่างน้อย 4,280,422 คน มากที่สุดในทวีปเอเชียและเป็นอันดับ 2 ของ โลกรองจากสหรัฐอเมริกา แม้สถิติผู้ป่วย รายวันลดลงจากสถิติเมื่อวันจันทร์ คือ 90,802 คน แต่รายงานขององค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ระบุว่า อินเดียเป็นประเทศ ซึ่งมีสถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายวันสูงที่สุด ในโลก ขวานานต่อเนื่องเกือบ 1 เดือนแล้ว

ขณะที่ในรอบวันเดียวกันมีผู้เสียชีวิตอีก 1,133 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุดนับตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม และเพิ่มสถิติผู้เสียชีวิตสะสม จากไวรัสโควิด-19 ในอินเดียเป็นอย่างน้อย 72,775 คนมากที่สุดในทวีปเอเชียและเป็น อันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐและบราซิล โดยอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ใน อินเดียอยู่ที่ 1.70% ส่วนสถิติสะสมของผู้ ที่หายป่วยแล้วมีอย่างน้อย 3,323,950 คน เพิ่มขึ้น 73,521 คน

ทางด้าน กระทรวงสาธารณสุขของ เมียนมา รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำรอบ 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของ วันจันทร์ ยืนยันผู้ป่วยใหม่ 54 คน เพิ่มสถิติ ผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย 1,518 คน รักษา หายแล้ว 388 คน เพิ่มขึ้น 3 คน ส่วนสถิติผู้เสียชีวิต อยู่อย่างน้อย 8 คน ยังคงที่ สำหรับผลการ สอบสวนโรคของผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่ในเบื้องต้น ปรากฏว่า พบในภูมิภาคย่างกุ้งมากที่สุด 39 คน ตามด้วยรัฐยะไข่ 9 คน ภูมิภาคมันจะเลย์ 4 คน และรัฐมอญอีก 1 คน ส่วนที่เหลือ กระจายกันอยู่ตามเมืองอีกหลายแห่ง

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา คณะกรรมการ กลางด้านการควบคุม ป้องกัน และตอบสนองต่อ วิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ของเมียนมา ประกาศยกระดับมาตรการทางสังคมในภูมิภาค ย่างกุ้งขึ้นอีกระดับ ด้วยการสั่งให้ร้านอาหารกลับมา จำหน่ายอาหารเฉพาะช็อกลับบ้าน ขณะที่หน่วยงาน รัฐทุกแห่งทั่วประเทศให้ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ใน สำนักงานเหลือวันละไม่เกิน 50% ของจำนวน ปกติ อย่างไรก็ตาม ข้าราชการทุกคนต้องพร้อม กลับเข้ามาทำงานที่หน่วยงานในกรณีจำเป็น

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน จากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ว่า บริษัทด้าน ชีวิตเภสัชภัณฑ์รายใหญ่ 2 แห่งของจีน คือ ซิโนแวค ไบโอเทค และซิโนฟาร์ม นำตัวอย่าง วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งคิดค้นและพัฒนาเองทุกขั้นตอนภายใน ประเทศ ออกมาจัดแสดงเป็นครั้งแรก ที่ งานแสดงสินค้าและบริการนานาชาติ ใน กรุงปักกิ่ง ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ แม้รัฐบาลจะ ภายนอกของวัคซีนไม่ต่างจากวัคซีนทั่วไป ก็เป็นของเหลวใสบรรจุอยู่ภายในหลอด และวัคซีนยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจริงเป็น วงกว้าง เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการ ทดสอบระยะที่สาม อย่างไรก็ตาม การนำตัวอย่างแรก ของวัคซีนออกมายกแสดงในครั้งนี้ได้รับความ สนใจจากประชาชนจำนวนมาก

ขณะที่ตัวแทนของซิโนแวค ไบโอเทค และซิโนฟาร์ม แสดงความหวังไปแนวทางเดียวกัน ว่าจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้ โดย ซิโนแวค ไบโอเทค ก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิต วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้นดั่งเข้าผลิตให้ได้ปีละประมาณ 300 ล้านโดส ส่วนตัวแทนของซิโนฟาร์มยืนยันว่า วัคซีนที่ผลิต ออกมามีราคาไม่แพง โดย 2 โดสไม่ต่ำกว่า 1,000 หยวน (ราว 4,594 บาท)

อนึ่ง โครงการพัฒนาวัคซีนป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของซิโนแวค ไบโอเทค และซิโนฟาร์ม เป็นหนึ่งในวัคซีน ประมาณ 10 ชนิดที่หลายประเทศกำลังเร่ง พัฒนา และอยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิก ขั้นที่ 3 ซึ่งในทางทฤษฎีถือขั้นสุดท้ายก่อน เข้าสู่กระบวนการรับรองทางกฎหมาย

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก นับจนถึงช่วงเย็น วันที่ 8 กันยายน 2563 พบว่า มีผู้ติดเชื้อ สะสม 27,500,917 ราย เสียชีวิต 896,988 ราย รักษาหาย 19,594,701 ราย สหรัฐ ติดเชื้อ 6,485,575 ราย เสียชีวิต 193,534 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 4,284,103 ราย เสียชีวิต 72,843 ราย บราซิล ติดเชื้อ 4,147,794 ราย เสียชีวิต 127,001 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 1,030,690 ราย เสียชีวิต 17,871 ราย เกาหลี ติดเชื้อ 891,575 ราย เสียชีวิต 29,978 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

ตั้ง 'นพ.ทวีศิลป์'

ผู้ตรวจราชการ 'สธ.'
โยกย้าย 'สุวรรณชัย'
นั่งอธิบดีกรมอนามัย
พญ.พรรณพิมล คินถิ่น

กรม.มีมติโยกย้าย นพ.ทวีศิลป์ จากอธิบดีกรมควบคุมโรค ไปเป็นอธิบดีกรมอนามัย / โยก "หมอโอภาส" นั่งอธิบดีควบคุมโรค "พญ.พรรณพิมล" กลับถิ่นเดิม "กรมสุขภาพจิต" ด้าน "หมอทวีศิลป์" ขยับขึ้นผู้ตรวจราชการสาธารณสุข "สุภัทร จำปาทอง" ขึ้นเป็นปลัด สธ. ขณะที่ "อัมพร พิณะสา" นั่งเลขาธิการ

▶▶▶ ต่อ : ทวีศิลป์ -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ทวิศิลป์

กพฐ.พร้อมกันนี้ยังเห็นชอบโผแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าฯ 16 ตำแหน่ง และผู้ตรวจฯ อีก 10 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย 1.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต 2.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย 3.นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค 4.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

6.นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งเดิมเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นักบริหาร) ฐานด้านบริหาร แต่ล่าสุดให้ฐานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ 7.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งเดิมเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นักบริหาร) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ แต่ล่าสุดให้ไปดูแลภารกิจด้านการพัฒนาการสาธารณสุข 8.นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร 9.นพ.ธงชัย กิริติหัตถ์ยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 10. นพ.ทวิศิลป์ วัฒนไชยอิน สาธารณสุขนิเทศ ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการฯ

ทางด้าน นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบตามที่ ศธ.เสนออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 4 ราย ได้แก่ นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาธิการ สกศ.) เป็น ปลัดศธ., นายอำนาจ วิทยานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็น เลขาธิการสภาการศึกษา, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เป็น เลขาธิการ กพฐ., นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาธิการ กอศ.) ขึ้นเป็น เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยัง มีมติเห็นชอบบัญชีแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ รวม 26 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.นายพงษ์รัตน์ กิรมย์รัตน์ พ้นจากผู้ว่าฯลำพูน เป็น ผู้ว่าฯตาก 2.นายเอกรัฐ หลีเส็น พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ นราธิวาส เป็น ผู้ว่าฯสตูล 3.นาย จุริรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตรวจราชการฯ 4.นาย เฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ตรวจราชการฯ 5.นายชาติป รุจนเสรี รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี เป็นผู้ตรวจราชการฯ 6.นายโชคดี อมรรรัตน์ รองผู้ว่าฯแพร่ เป็นผู้ตรวจราชการฯ 7.นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าฯ ระยอง เป็นผู้ตรวจราชการฯ 8.นายไพฑูย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าฯพิษณุโลก เป็น ผู้ตรวจราชการฯ 9.นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าฯ เชียงราย เป็นผู้ตรวจราชการฯ 10.นาย กิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ตรวจราชการฯ

11.นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี เป็นผู้ตรวจราชการฯ และ 12.นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เป็นผู้ตรวจราชการฯ 13.นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าฯ ราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้ว่าฯชุมพร 14.นายเจริญศักดิ์ เจริญโสกา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 15.นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้ว่าฯ จังหวัดนราธิวาส 16.นายสมหวัง พ่วงบางโพ รอง

อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 17.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ว่าฯมหาสารคาม 18.นายวิระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ว่าฯอ่างทอง 19.นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน 20.นายชลธิ์ ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ว่าฯยโสธร

21.นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ว่าฯ ระนอง 22.นายวิรุฬห์ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้ว่าฯลำพูน 23.นายวิรุฬห์ พรรณเทวี รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้ว่าฯสุโขทัย 24.นายศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯสมุทรปราการ เป็นผู้ว่าฯหนองบัวลำภู 25.นายชกรเกียรติ รักพานิชย์ รองผู้ว่าฯนครปฐม เป็นผู้ว่าฯ อ่างทอง และ 26.นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าฯชลบุรี เป็นผู้ว่าฯอุดรดิตถ์ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นต้นไป



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้า 1

**แกะรอยเกาหลีอ้างติดโควิดในไทย
บักตู่เก็บแผนภูมิกัดโมเดลชั่วคราว**
งธ.เร่งสอบพิกัดชาวเกาหลีใต้อ้างติดเชื้อโควิดในไทย ตามรอยเคสพัก
บ้านวังทองกลาง ย้ำ ปชช.ให้มั่นใจ จนท.ในการป้องกันโรคโควิดดูแล
เข้มแข็ง ทั่วโลกติดเชื้อเสียชีวิตใกล้แตะ 9 แสนราย (อ่านต่อหน้า 10)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

โควิด

บิกได้รับข้อเสนอเปิดเส้นทางบิน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงผลกระทบบการค้าชายแดนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ส่งผลให้การค้าชายแดนมีความยากลำบาก กระทั่งต่อรายได้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นแต่เป็นเพียงช่วงเวลาชั่วคราว ขอให้เกษตรกรพัฒนาสินค้า ใช้การตลาดนำการผลิต เพื่อให้สินค้าจำหน่ายได้ สำหรับข้อเสนอที่จะให้เส้นทางบินเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนกลับมาเปิดอีกครั้ง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและประเมินความหนาแน่นของผู้โดยสารก่อนตัดสินใจอีกครั้ง

ต่อมาเวลา 13.10 น. พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์อีกครั้งภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีต่ออายุพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า เป็นการต่อในพื้นที่เดิมที่มีความรุนแรงอยู่ และปรับลด ๑ ไม่นับถวายเป็นไปตามที่ตนได้แถลงไว้เป็นเรื่องธรรมดา จะเห็นได้ว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินใช้เมื่อจำเป็น เมื่อไม่จำเป็นก็ปลดออก ถ้าไม่ตีก็ต้องประกาศใหม่ วันหน้า พ.ร.ก.ฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 ก็ปลดลงได้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ต้องการบูรณาการกฎหมายของทุกหน่วยงาน ไม่เช่นนั้นทหาร ตำรวจ จะลงไปทำงานตรงนี้ได้ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของสุขภาพ กฎหมายของสาธารณสุขเป็นเรื่องของสุขภาพอย่างเดียว ทำอย่างอื่นไม่ได้ แม้กระทั่งพื้นที่ชายแดนจะลำบาก ถือเป็นเรื่องบูรณาการกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ยืนยันไม่เกี่ยวกับ

นายกฯเก็บแผน'ภูเก็ตโมเดล'

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เรื่องของการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า แม้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออาศัยในประเทศไทย เราสามารถติดตามได้ทั้งหมดและตรวจสอบยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอยู่ ขออย่าตื่นตระหนก ถือว่าเป็นการทดสอบระบบของเราทำได้ดีในระดับที่น่าพอใจ ส่วนในบริเวณชายแดนนั้นได้กำชับตลอดเวลา มีการเพิ่มกำลังทหาร ตำรวจ ในบริเวณชายแดนเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่ได้พักที่บ้าน ต้องลดอัตราการลาพักตามวงรอบลง ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยในเรื่องของความเสียสละ

ผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าภูเก็ตโมเดล และการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเดือนตุลาคม พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เรื่องการท่องเที่ยวขอให้คนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศไปก่อน เพราะการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นยังคงทำไม่ได้ ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ตอบรับ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะพับโครงการนี้

อนุทินเผยสร.พร้อมสู้โควิด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดพื้นที่ ภายใต้ "ภูเก็ตโมเดล" ได้ผ่านความเห็นชอบจากศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ต้นนายฯ ยังไม่รับพิจารณาแผนดังกล่าว ว่า วันนี้พูดได้อย่างเดียวว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและพร้อมผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนสามารถสร้างรายได้และมีการจ้างงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันด้วย

"เมื่อรัฐบาลพร้อมจะทำให้ แต่ยังมีเสียงว่าไม่ได้เที่ยวจะมีการติดเชื้อ ผู้ประกอบการต่างๆ ควรทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง วันนี้ในนามของกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมดูแลรักษาโรคไม่ตีมีการติดเชื้อจริงๆ แต่วันนี้เราไม่เหมือนช่วงที่มีการระบาดของโรคใหญ่ กระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อม ที่สำคัญเราพูดมาหลายครั้งแล้วว่าเราจะสู้โควิดจนไม่ทำอะไรเลย ไปตั้งเป้าว่าจะมีการติดเชื้อเป็นศูนย์ภายในประเทศ ถ้าเป็นช่วงที่เราไม่รู้จักเชื้อดังกล่าวก็พอเข้าใจได้ แต่วันนี้เข้าสู่เดือนที่ 9 แล้ว เราต้องสู้กับมันและต้องอยู่กับมันให้ได้ ยืนยันว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมที่จะสู้กับโควิด ถ้าคนไทยพร้อมจะสู้ก็

อย่าไปกลัวมัน" นายอนุทินกล่าว

แนะชงแผน-เตรียมลงพื้นที่

ผู้สื่อข่าวถามว่าในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ จะเริ่มแผนดังกล่าว นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลพร้อมผ่อนคลายมาตรการ แต่นี้มีเสียงต่อต้านออกมาไม่ทราบว่ามีผู้ต่อต้านเป็นคนที่ภูเก็ตหรือไม่ คนภูเก็ตด้วยกันจะต้องออกมาสนับสนุนและยืนยันไม่ใช่เฉพาะที่ ภูเก็ต เท่านั้น จังหวัดใดที่มีความพร้อมรัฐบาลจะเข้าไปดูแลและให้การสนับสนุน จะเปิดหรือปิดอย่าลืมว่าจะต้องถามกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก

"วันจริงได้เริ่มแผนไปเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เขาไม่เอาเอง ถ้าจะเดินหน้าต่อก็ต้องนำมาตรการต่างๆ กลับเข้าหาหรือที่ประชุม ศบค. ทั้งนี้ในพื้นที่ที่จะต้องเสนอมาตรการเข้ามา สิ่งที่เราทำไม่ได้หมายความว่าปล่อยไว้คนเดินเล่นผ่าน ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามา แทนที่จะให้อยู่แต่เฉพาะในห้องพักและนำอาหารเข้าไปเสิร์ฟเหมือนอยู่ในสถานที่ที่กักกัน จะใช้วิธีกำหนดพื้นที่เป็นโรงแรม นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องอยู่ 14 วัน สามารถใช้บริการสระว่ายน้ำ ว่ายน้ำในอาณาบริเวณของโรงแรมที่กำหนด ตรงนี้ถือว่าโอเคเพราะเรามีมาตรการคัดกรองโรคและป้องกันโรคอยู่แล้ว และเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับคนได้ด้วย ผมไปภูเก็ตสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนก็อยากจะทำ ยืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งดำเนินการอยู่แล้วแต่ก็มีความกังวลไม่รับซึ่งเขาก็อาจจะไปคุยกัน" นายอนุทินกล่าว

มั่นใจพร.ชายแดนรับมืออยู่

นายอนุทินยังกล่าวถึงความพร้อมของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า เตรียมความพร้อมมานานแล้ว โรงพยาบาลตามแนวชายแดน ยืนยันว่ามีความพร้อม 100% อาจจะยังพร้อมด้วยซ้ำ เพราะไม่มีคนใช้ ทุกเดือนเราซัพพลายเข้าไปตลอด เวชภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมก็ไม่ได้ใช้ผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 จำนวน 105 คน เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ค้างคาในประเทศ

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน นายอนุทินกล่าวว่า ยังคงมีการพัฒนาอยู่กับหลายสถาบัน งบก้อนแรกนายกรัฐมนตรี เจียดจากงบกลางมาให้ 1 พันล้าน นำไปพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 600 ล้าน และให้กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 400 ล้าน ส่วนงบเงินกู้ที่สำรองไว้ประมาณ 3 พันกว่าล้านบาทยังอยู่เต็ม เรามีข้อที่จะพัฒนาต่อไป เร็วๆ นี้ กำลังจะพิจารณาเข้าโครงการโคแวกซ์ (Covax) ภายใต้งบขององค์การอนามัยโลก (WHO) หากเข้าโครงการนี้เท่ากับเราเข้าไปร่วมพัฒนาไปกับเขา ใช้เครดิตเงินทุนที่ลงไปร่วมพัฒนากลับมาเป็นวัคซีน เมื่อค้นพบวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ทุกประเทศในโลกเข้าโครงการนี้หมด ถ้าเราไม่เข้า พอถึงเวลาเราจะเป็นที่ไล่ เปรียบเป็นอัตราส่วนเท่ากับเรามีประมาณ 15 ราย เมื่อเข้าร่วมโครงการเท่ากับจะมีผู้พัฒนาวัคซีน 15



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ราย อยู่ในโครงการนี้ ทั้งนี้ต้องใช้งบประมาณ หรือกันในระดับ คบค. และนายกรัฐมนตรีที่จะ ต้องนำเข้า ครม.ด้วย

รอยุ่ใหม่เปิดสถานบันเทิง

นายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์กับผู้ต้องขังติด เชื้อโควิดว่า เขาทำงานตรงนั้นต่างชาติเยอะ และไปหมด แต่ต้องดูว่าเมื่อติดแล้ว เราเจอเขา หรือไม่ เมื่อเจอก็รีบไปควบคุมและสอบสวนโรค ไปแล้ว 500-600 คน คนที่มีความเสี่ยงสูงไม่มีการแพร่เชื้ออีก 5-7 วัน ก็ต้องตรวจเชื้อเพื่อ สร้างความมั่นใจอีก ส่วน คบค.ต้องทบทวน การเปิดสถานบันเทิง ต้องมีการพูดคุย พวกดื่ม สาบานกันแล้วด้วยกัน กรีดเลือดกัน ตอนนี้ต้อง ไม่มี ยังไม่ต้องเป็นเพื่อนกรีดเลือดกัน เราเป็น เพื่อนกันด้วยจิตใจด้วยมิตรภาพดีกว่า คบค.จะ ประชุมกันเรื่อยๆ วันนี้มีผู้ว่าหลายจังหวัดออก ประกาศเพิ่มเติมเรื่องผับบาร์และปิดบางแห่ง ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นเรื่องปลายเหตุ ต้นเหตุคือวินัยของเราผู้กินมา 9 เดือน วันนี้ ประเทศไทยไม่มีการติดเชื้อมันภายใน เพราะไม่ ได้เดินทางไปต่างประเทศและสัมผัสกับคนต่าง ประเทศ แต่เราก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยและ ควรทำเช่นนี้ต่อไปจนกว่าจะมีวัคซีน ผู้ว่ากทม. ก็ควรต้องทบทวนมาตรการตรงนี้อย่าให้วิหายน แล้วล้อมคอก"

ทบ.ตั้งกำแพง3ชั้นดูแลหนีเข้าไทย

ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.อนุรุธ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะ ผอ.คบค.ทบ. กล่าวถึงการป้องกัน โควิด-19 ที่มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ

ว่า มีความพยายามลักลอบข้ามพรมแดนเข้ามา แต่กองกำลังป้องกันชายแดนได้ปรับกำลัง และเตรียมมาตรการต่างๆ ในเรื่องการลาดตระเวนให้เข้มข้นมากขึ้น และประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คิดว่าระยะต่อไปจะต้องดำเนินการมาตรการเข้มข้นเป็นอีกเวลายาวนาน อีกทั้งในปัจจุบัน คบค.ทบ. มีระบบการสื่อสาร โดยตรงกับทางโรงพยาบาลในส่วนที่เป็นของทหารในพื้นที่ที่เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำ สนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ให้กับกองทัพภาค โดยเฉพาะกองกำลังป้องกันชายแดน

"ยอมรับว่ายังมีความเสี่ยง ในกรณีที่มีการ การป้องกันแนวชายแดน แม้จะมีความสามารถ ในระดับหนึ่ง แต่ความพยายามที่จะเล็ดลอด เข้ามา เทียบเคียงได้กับยาเสพติดทำกันมา เป็นสิบปี แต่ก็เล็ดลอดเข้ามาได้ สิ่งที่สำคัญ ก็คือการป้องกันและการตระหนักรู้ของคนไทยเอง โดยเฉพาะนายจ้างหรือประชาชนพื้นที่ ภายในต้องช่วยกันสนับสนุนสิ่งตรงนี้ว่าจะไม่ พยายามให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ผ่านการคัด กรองโรคเข้ามาถึงพื้นที่ภายในได้ ส่วนคนที่ มีหน้าที่ป้องกันก็ทำหน้าที่ป้องกันไป ส่วนประเทศ ต้นทางจะต้องสานความร่วมมือในการที่จะช่วย กันดูแล เป็นกำแพงสามชั้นจะเป็นสิ่งที่มั่นคง ที่สุด ทั้งประเทศต้นทาง แนวชายแดนและ คนภายในที่จะต้องตระหนักรู้และรับผิดชอบ" พล.อ.อนุรุธกล่าว

สระแก้วจับ2แท็กซี่ชนต่างด้าว

ที่ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ตาพระยา เข้าตรวจสอบบริเวณบ้านกุดเตย ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พบรถแท็กซี่เหลือง ต้องสงสัย 2 คัน คันแรก ทะเบียน ทพ 1419 กรุงเทพมหานคร นายประทวน บุญยังแก้ว อายุ 45 ปี ชาวกรุงเทพฯ เป็นคนขับ ได้ชน แรงงานกัมพูชา 3 คน เป็นชาย 2 หญิง 1 เข้า มา และรถแท็กซี่อีกคัน ทะเบียน ทพ 8474 กรุงเทพมหานคร นายสมบัติ ปิยะวงค์ อายุ 50 ปี ชาวกรุงเทพฯ เป็นคนขับ ได้ชนแรงงานกัมพูชา จากช่องทางธรรมชาติจำนวน 6 คน เป็น ชาย 3 หญิง 3 เพื่อนำไปส่ง จ.ชลบุรี ย่านหลักสี่ กทม. และ จ.สมุทรปราการ โชเฟอร์แท็กซี่ได้ค่าหัว คนละ 1,800 บาท

ไทยพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย

เมื่อเวลา 11.00 น. เพชบุ๊กรายข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นชาย ชาวอินเดีย อายุ 46 ปี เดินทางมาจากประเทศ อินเดีย เมื่อวันที่ 1 กันยายน และเข้าพักใน สถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อไทยรวม

สะสม 3,446 ราย ติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 508 ราย รักษาหายแล้ว 3,284 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 104 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย

ตามเคสเกาหลีใต้ติดเชื้อไทย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวกรณี พบชายชาวเกาหลีใต้ติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา ว่า กรมควบคุมโรคได้ประสานไปยัง จุดประสานงานกรมอนามัยระหว่างประเทศของ ประเทศเกาหลีใต้ทันทีเพื่อสอบสวนโรค และ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคล รายดังกล่าวแล้ว

"จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เป็นเพศชาย สัญชาติเกาหลีใต้ อายุ 54 ปี เดินทางจาก ประเทศไทยไปเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ และเวลา 07.00-11.00 น. จากสนามบินนานาชาติอินชอน นังรอนัล ไปศูนย์สุขภาพพหุทั้ง สำหรับตรวจผู้เดินทางเข้ามา จากต่างประเทศ มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย วิธี RT-PCR จากนั้นขึ้นรถพยาบาลกลับบ้านเพื่อ แยกกักตัว และในวันที่ 5 กันยายน 2563 ทราบ ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 คือผลเป็นบวก ทำให้ บุคคลดังกล่าวถูกย้ายตัวไปที่ศูนย์รักษาผู้ป่วยที่ อันช็อง (Anseong Living Treatment Center)" นพ.สุวรรณชัยกล่าว

เผยชายกัมพูชาจับกวางทองหลาง

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า สำหรับประวัติใน ประเทศไทย เบื้องต้นพบว่าบุคคลดังกล่าวเดินทางเข้ามาประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 และพักอาศัยอยู่ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ อยู่ระหว่าง ตรวจสอบ โดยทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งดำเนินการสอบสวนโรคและ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ โดยเร็ว

นพ.สุวรรณชัยกล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค สธ.ได้ปฏิบัติตามหลักสากลในการป้องกัน ควบคุมโรค ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations: IHR 2005) ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศ ที่มีระบบความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างประเทศ ทำให้มีการตรวจสอบติดตาม และสอบสวนป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว ทันทีเมื่อได้รับแจ้งข่าว และขอให้ประชาชน มั่นใจในมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคของ ประเทศไทยที่มีความเข้มแข็งและดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรม

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ควบคุมโรค โทร 1422

กทม.แนะประชาชนแจ้งเบาะแส

ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม ศบค.กทม.ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประชุม จึงให้ชุดตรวจของคณะทำงานด้านประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย รมรบังคับประชาชนสัมพันธ์ ให้สถานประกอบการและประชาชนตระหนักถึงมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการ รวมถึง กทม.กำหนด ขอให้ร่วมกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ ปัจจุบันทั้งสถานประกอบการและประชาชนเช็กอินผ่านแอปฯดังกล่าว ดังนั้นจึง

ในที่ประชุมได้แจ้งว่าที่ผ่าน กทม.เคยสั่งปิดสถานประกอบการอย่างน้อย 2 แห่ง เนื่องจากไม่จัดเตรียม แนะนำ และกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเช็กอินผ่านแอปฯหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ และบางแห่งปล่อยให้ผู้ใช้บริการหนาแน่นมากเกินไป นอกจากนี้ ขอให้ชุดตรวจประชาสัมพันธ์ห้ามประชาชนดื่มเครื่องดื่มร่วมภาชนะ เช่น การดื่มเครื่องดื่มจากแก้วเดียวกัน หรือการดื่มเครื่องดื่มโดยใช้หลอดดูดจากถังผสมเครื่องดื่มเดียวกัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้" พล.ต.ท.โสภณกล่าว

ติดเชื้อทั่วโลกกำลังเข้าสู่ 28 ล.คน

ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ยังคงเพิ่มขึ้นทั่วโลก ผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 27,497,148 คน ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิต 896,957 ราย คาดว่าจะถึง 900,000 ราย ในอีกไม่นาน อียิปต์กลายเป็นประเทศที่ 31 ของโลกมีผู้ติดเชื้อถึงหลักแสนอยู่ที่ 100,041 คน จำนวนผู้เสียชีวิต 5,541 ราย ด้านสเปนเป็นประเทศแรกในยุโรปตะวันตกที่มีผู้ติดเชื้อทะลุครึ่งล้าน จำนวน 525,549 คน กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในวัยหนุ่มสาวไม่แสดงอาการ ส่วนยอดผู้เสียชีวิตในสเปน 29,516 ราย

ขณะที่เมียนมายังติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังตัวเลขอยู่ในระดับต่ำมาหลายเดือน ล่าสุดในวันที่ 8 กันยายน ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเมียนมาเพิ่มขึ้น 92 คน ทำให้ยอดอยู่ที่ 1,610 คน ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐยะไข่ ได้มีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ไปแล้ว เช่นเดียวกับพื้นที่บางส่วนของนครย่างกุ้งที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้เมียนมาใช้มาตรการคุมเข้มในหลายเมือง รวมถึงกรุงเนปีดอ เมืองหลวงด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเมียนมา อยู่ท่ามกลางพรรคการเมืองเริ่มต้นการหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทำให้ต้องมีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมหาเสียงไม่เกิน 50 คน ขณะที่หลายคนเรียกร้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อน แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่านางออง ซาน ซูจี ผู้นำพรรคสันนิบาตชาติเพื่อประชาธิปไตย เป็นพรรครัฐบาลเมียนมาคงไม่ยินยอม เท่ากับยอมรับว่าการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ล้มเหลว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

กรม.ตั้งบักมท.-ผู้ว่าใหม่14จว.
'สุภัทร'ปลัดศธ.-'พัชรี'คุมพม.
สธ.โยก8ซี10'ทวิศิลป์'ผู้ตรวจ

กรม.อนุมัติ'สุภัทร'นั่งปลัด ศธ. 'อัมพร'ขึ้นซี 11 แก้อีเลขาฯ กพฐ.
'ณัฐพร'ปลัดโยก'อำนาจ'นั่งเลขาฯ สกศ. ผลงานไม่เข้าตา มท.ชง
ตั้งผู้ว่า-ผู้ตรวจกระทรวง 24 ราย ย้าย 2 ราย (อ่านต่อหน้า 8)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ผู้ว่าใหม่

เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ครม. มีมติเห็นชอบตามที่ ศธ. เสนอ อนุมัติ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสังกัด ศธ. ให้ดำรง ตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง ระดับ (ซี) 11 จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา (สทศ.) เป็นปลัด ศธ., นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นเลขาธิการ สทศ., นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นเลขาธิการ กพฐ. และนาย สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นเลขาธิการ กอศ. จะมี ผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

นายณัฐพลกล่าวต่อว่า ถือเป็น การปรับเปลี่ยนเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงใน ศธ. และ เพิ่มความเข้มข้นในการทำงาน ทั้งนี้ ต้องรอ ดูผลงานของบุคคลเหล่านี้ต่อไป เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ ข้อคิดเห็นตลอดเวลาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ บริหารทุกระดับว่า เมื่อแต่งตั้งแล้ว เป็น ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีประจำกระทรวง ที่จะผลักดันให้ผลงานเกิดขึ้นให้ได้ ซึ่งเรื่องนี้ ถือเป็น เรื่องสำคัญ ปัจจุบันมีการนำเสนอและ ปลดล็อกแนวทางปฏิรูปการศึกษาผ่านระบบ ดิจิทัล จึงเป็นเรื่องที่ ศธ. ต้องผลักดันและให้ ความสำคัญ หลังจากนั้นจะพิจารณาการแต่งตั้ง ข้าราชการซี 10 ในหน่วยงานที่มีผู้รับผิดชอบ แล้ว โดยดูความเหมาะสมว่าหากทำงานด้วยกัน เป็นทีมจะเป็นอย่างไร

“ผมเน้นการทำงานเชื่อมโยงกันของทุก หน่วยงาน ศธ. ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แม้จะมี ก็หน่วยงาน ศธ. แต่การทำงานต้องเชื่อมโยง กัน และต้องมีเอกภาพ เช่น การทำงานของ สำนักงานก.ร.ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต้องคำนึงถึงกันและกัน โดยยึดนโยบายเป็น หลัก เช่น นโยบายของประเทศที่จะลดผู้เรียน สายสามัญ เพื่อเพิ่มผู้เรียนอาชีวะ สพฐ. และ สอศ. ต้องร่วมกันทำงาน และขับเคลื่อนไปให้ ได้ ผมมองถึงความเหมาะสมว่าบุคคลเหล่านี้ ทำงาน และขับเคลื่อนงานได้ ไม่อยากให้กังวล ว่าจะต้องอยู่หน่วยงานนี้เท่านั้น เพราะทุกส่วน สำคัญเหมือนกันหมด ซึ่งผมเข้าใจในแนวทาง และตัดสินใจเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง” นายณัฐ พลกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า การย้ายนายอำนาจจาก ตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ. ไปเป็นเลขาธิการ สทศ. ถือเป็น การลงโทษ เพราะทำงานไม่ตอบโทย์ หรือไม่ นายณัฐพลกล่าวว่า ไม่เป็นเช่นนั้น ทุก หน่วยงานของ ศธ. สำคัญ ความถนัดของแต่ละ คน หรือความเข้มข้นในการผลักดันนโยบายถือ เป็นเรื่องสำคัญที่ตนนำมาพิจารณา

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง ว่า ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติตามที่กระทรวง มหาดไทยเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 26 ราย โดย มีการย้ายจังหวัด 2 ราย แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการ จังหวัดขึ้นเป็นผู้ว่า 14 ตำแหน่ง และรองผู้ว่า ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 10 ราย ดังนี้ 1. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจาก ผู้ว่าลำพูน เป็นผู้ว่าตาก 2. นายเอกรัฐ หลี เลิน พ้นจากผู้ว่านราธิวาส และดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าสตูล 3. นางจวีร์รัตน์ เทพอาสน์ ผู้ช่วย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวง 4. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่า แม่ฮ่องสอน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 5. นาย ขาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าปทุมธานี เป็นผู้ตรวจ ราชการกระทรวง

6. นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าแพร่ เป็นผู้ ตรวจราชการกระทรวง 7. นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าระยอง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 8. นายไพบุลย์ ฉะบุตจาคม รองผู้ว่าพิษณุโลก เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 9. นายภาสกร บุญ ญลักษม์ รองผู้ว่าเชียงราย เป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวง 10. นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่า ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 11. นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าสุพรรณบุรี เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง 12. นายสันติ เหล่า บุญเสียม รองผู้ว่าหนองบัวลำภู เป็นผู้ตรวจ ราชการกระทรวง

13. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าชุมพร เป็นผู้ว่าชุมพร 14. นายชวรงค์ ใจริณโสภา รองผู้ว่าตรัง เป็นผู้ว่าตรัง 15. นายเจษฎา ใจ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 8)

รัตน์ รองผู้ว่าฯยะลา เป็นผู้ว่าฯนราธิวาส 16.นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ว่าฯแพร่ 17.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าฯมหาสารคาม เป็นผู้ว่าฯมหาสารคาม 18.นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าฯอ่างทอง เป็นผู้ว่าฯมุกดาหาร 19.นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าฯลำปาง เป็นผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน 20.นายชลธิ์ ยิ่งตรง รองผู้ว่าฯนทบุรี เป็นผู้ว่าฯยโสธร 21.นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร รองผู้ว่าฯชัยภูมิ เป็นผู้ว่าฯระนอง 22.นายวรยุทธ นาวรัตน์ รองผู้ว่าฯลำพูน เป็นผู้ว่าฯลำพูน 23.นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เป็นผู้ว่าฯสุโขทัย 24.นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯสมุทรปราการ เป็นผู้ว่าฯหนองบัวลำภู 25.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าฯนครปฐม เป็นผู้ว่าฯอ่างทอง และ 26.นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าฯชลบุรี เป็นผู้ว่าฯอุดรธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง จบจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ) 6 ราย ประกอบด้วย นายพงศรัตน์ กิรมย์รัตน์ นายเอกวิรุฬ หลีเส็น นายภูสิต สมจิตต์ นายธีระ อนันตเสวีวิทยา นายสมหวัง พ่วงบางโพ นายชลธิ์ ยิ่งตรง จบจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สิงห์แดง) 3 ราย ประกอบด้วย นายโชคดิ อมรวัฒน์ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี และจบบจากคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 4 ราย นางจรีรัตน์ เทพอาสน์ นายชาติป รุจนเสรี นายภาสกร บุญญลักษม์ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ จบจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สิงห์ทอง) 6 ราย ประกอบด้วย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นายปริญญา โพธิสัตย์ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ นายวีระชัย นาคมาศ นายสิทธิชัย จินดาหลวง นายวรยุทธ นาวรัตน์ และจบบคณะนิติศาสตร์ รามคำแหง 3 ราย นายภิรมย์ นิลทยา นายเจษฎา จิตรัตน์ นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร จบจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ราย นายวิรุฬ พรรณเทวี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นซี 10 ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอาวุโสทั้งหมด ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าฯมา 3-5 ปี โดยส่วนใหญ่ ผู้ที่มีอาวุโส 3 ปี จะขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ที่ได้ขึ้นเป็นผู้ว่าฯจะมีอาวุโส 5 ปี เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ สิงห์ดำ สิงห์แดง สิงห์ทอง ได้ขึ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกัน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวต่อด้วยว่า ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้ง นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง พร้อมทั้ง ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 ราย ดังนี้ 1.นางพรรณพิมล วิปลากร อธิบดีกรมอนามัย ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต 2.นายสุวรรนชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย 3.นายโสภาส การย์กวิพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค 4.นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 6.นายสุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 7.นายธงชัย กิตติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

กระทรวง

8.นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง